

17 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (SDGs) CỦA LIÊN HỢP QUỐC

1. Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi;
2. Chấm dứt tình trạng thiếu đói, bảo đảm an ninh lương thực và cải thiện dinh dưỡng, thúc đẩy nông nghiệp bền vững;
3. Đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và thúc đẩy phúc lợi cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi;
4. Đảm bảo giáo dục có chất lượng toàn diện và công bằng, thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người;
5. Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái;
6. Đảm bảo tính sẵn có và quản lý bền vững nước và vệ sinh cho mọi người;
7. Đảm bảo mọi người được tiếp cận với nguồn năng lượng có giá cả trong khả năng chi trả, đáng tin cậy, bền vững và hiện đại;
8. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, có sự tham gia và được duy trì liên tục, việc làm đầy đủ và năng suất, việc làm bền vững cho tất cả mọi người;
9. Xây dựng cơ sở hạ tầng kiên cố, thúc đẩy công nghiệp hóa bền vững và toàn diện, tăng cường phát minh, sáng kiến;
10. Giảm bất bình đẳng trong và giữa các quốc gia;
11. Xây dựng các đô thị và cộng đồng dân cư toàn diện, an toàn, có khả năng chống chịu và bền vững;
12. Đảm bảo mô hình sản xuất và tiêu thụ bền vững;
13. Hành động khẩn cấp nhằm ứng phó biến đổi khí hậu và những tác động của biến đổi khí hậu;
14. Bảo tồn và sử dụng một cách bền vững các nguồn lực biển, đại dương để phát triển bền vững;
15. Bảo vệ, phục hồi và tăng cường sử dụng bền vững hệ sinh thái trái đất, quản lý rừng bền vững, đấu tranh chống lại việc chặt phá rừng, ngăn chặn và phục hồi sự suy giảm đất và ngăn chặn quá trình suy thoái đa dạng sinh học;
16. Khuyến khích các hiệp hội vì hòa bình và tính bao trùm xã hội thực hiện phát triển bền vững, tạo điều kiện tiếp cận với công lý cho tất cả mọi người và xây dựng các thể chế hiệu quả, có tính giải trình và bao phủ toàn diện;
17. Tăng cường phương thức thực hiện và thúc đẩy đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững.

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2016 CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Trong hai ngày 12-13/01/2016, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2016. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì Hội nghị. Khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016.

Tại Hội nghị, các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thống kê trong năm 2015 đã được trao tặng các danh hiệu cờ thi đua, bằng khen của Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ...

Các đại biểu tham dự Hội nghị được nghe các bài tham luận về những vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới của ngành Thống kê từ một số đơn vị.

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung chúc mừng kết quả đạt được của tập thể cán bộ công chức ngành Thống kê trong năm 2015. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, thay mặt tập thể ban Lãnh



Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị

đạo Tổng cục cũng như đại diện cho toàn thể công chức, viên chức cơ quan thống kê các cấp cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung. Tổng cục Thống kê quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

Nguồn: <http://gso.gov.vn>

Hội thảo phổ biến Niên giám thống kê quốc gia năm 2013 chuẩn hóa theo SDMX trên trang Web

Ngày 29/12/2015 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo phổ biến Niên giám thống kê quốc gia năm 2013 chuẩn hóa theo SDMX trên trang Web. Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì Hội thảo. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê và đại diện thống kê Bộ, ngành.

Các đại biểu tham dự Hội thảo được nghe chuyên gia tư vấn trong nước trình bày báo cáo về chuẩn trao đổi dữ liệu và dữ liệu đặc tả thống

kê, giới thiệu sản phẩm phần mềm thử nghiệm phổ biến Niên giám Thống kê quốc gia năm 2013 theo chuẩn SDMX và ý kiến tham luận, thảo luận từ đại biểu tham dự.

Kết thúc Hội thảo, ông Phạm Quang Vinh đã cảm ơn chuyên gia tư vấn, các đại biểu tham dự Hội thảo và yêu cầu chuyên gia tư vấn và Vụ Thống kê Tổng hợp tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện báo cáo và sản phẩm Phổ biến Niên giám Thống kê quốc gia năm 2013 theo chuẩn SDMX.

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU TÀI CHÍNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2015

Ngày 26/12/2015, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2015. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì buổi Hội họp báo.

Tại buổi Hội họp báo, ông Nguyễn Bích Lâm đã thay mặt TCTK trình bày báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và một số vấn đề xã hội của Việt Nam năm 2015, đồng thời phân tích những thách thức, khó khăn trong năm 2016. Theo đó, một số chỉ tiêu quan trọng năm 2015 đạt được như sau: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 6,68% so với năm 2014; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 3242,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,5%; Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân năm 2015 tăng 0,63% so với bình quân năm 2014; Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 9,8% so với năm 2014, cao hơn nhiều mức tăng 5,9% của năm 2013...



Toàn cảnh Buổi họp báo

Đại diện các cơ quan báo chí đã đặt ra nhiều câu hỏi về số liệu thống kê cũng như những đánh giá, phân tích của TCTK về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015. Tất cả các câu hỏi đều được lãnh đạo TCTK và lãnh đạo các Vụ nghiệp vụ giải đáp thỏa đáng.

Nguồn: <http://gso.gov.vn>

Tổng cục Thống kê tiếp xã giao tân Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam

Sáng ngày 02/02/2016, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã có buổi đón tiếp xã giao bà Astrid Bant - tân Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì buổi đón tiếp.

Trong buổi đón tiếp, ông Nguyễn Bích Lâm ghi nhận sự hỗ trợ hiệu quả của UNFPA đối với ngành Thống kê trong thời gian qua và đề xuất chương trình hợp tác giai đoạn 2017 - 2020 giữa TCTK và UNFPA như sau: (1) Hỗ trợ một số hoạt động trong triển khai thi hành Luật Thống kê 2015; (2) Hỗ trợ tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019; (3) Hỗ trợ việc hoàn thiện xây dựng bộ chỉ tiêu thống kê đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Việt Nam; (4) Tiếp tục hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thống kê tổng hợp về dân số; (5) Hỗ trợ nâng cao năng lực cán bộ thống kê Việt Nam.

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2016 CỦA VIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊ

Ngày 19/01/2016, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016. Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK) tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016 của Viện KHTK. Ông nhấn mạnh, mặc dù năm 2015 số nhân lực giảm một phần tư so với năm 2014 (Nghỉ hưu: 5; Nghỉ thai sản: 3), khối lượng công việc tăng lên nhưng Viện KHTK vẫn hoàn thành tốt kế hoạch năm 2015. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như tiến độ một số công việc còn chậm so với kế hoạch, chất lượng một số sản phẩm chưa cao. Năm 2015, Viện KHTK đã vinh dự được nhận Cờ thi đua dành cho "Tập thể lao động xuất sắc" của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 01 công chức được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc", 01 viên chức được tặng bằng khen của Bộ trưởng và nhiều danh hiệu khác.



Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK báo cáo Tổng kết năm 2015 và Kế hoạch năm 2016

BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG VIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊ

Ngày 11/1/2016, Viện Khoa học Thống kê tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng. Theo đó, Ths.Phạm Anh Tuấn bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học Thống kê; Ths.Đông Nguyễn Lệ Hằng bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Thống kê; Ths.Vũ Thị Vân Anh bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Chiến lược phát triển Thống kê.

Hội nghị dành nhiều thời gian để thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện các giải pháp hoàn thành kế hoạch công tác năm 2016, trong đó tập trung vào 04 nhóm công việc lớn (1) Quản lý chất lượng thống kê; (2) Dữ liệu lớn; (3) Phổ biến kiến thức thống kê và (4) Mở rộng và khai thác dịch vụ các thể mạnh của Viện.

Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng Cục trưởng TCTK đã ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà Viện KHTK đã đạt được và nhấn mạnh một số công việc trọng tâm trong năm 2016 của Viện KHTK.

Nguồn: <http://vienthongke.vn>